



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 26 ตุลาคม 2563

เรื่อง

1. ปิดจ๊อบ!เยียวยาเกษตรกร7.56ล้านราย
2. ธรรมนัสชี้'อ.ต.ก-ส.ป.ก.'เร่งเยียวยา
3. ปิดจ๊อบ!เยียวยาเกษตรกร7.56ล้านราย
4. คอลัมน์: ชายคาพระพิรุณ
5. ภาพข่าว: เปิดโรงงาน
6. ภาพข่าว: นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์
7. คอลัมน์: หนึ่งวันกับหนึ่งคน: บ้านหินเหิบ
8. อาเซียนดัน'เกษตรวิถี ใหม่' ผลิตอาหารปลอดภัย-มั่นคง
9. คอลัมน์: ชาวปนคน คนปนชาว
10. ปูดอีกวังเต็นฉาวก.เกษตรฯ แก้อื้อใหญ่กรมชลฯพุ่ง550ล.
11. กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผ้ากฐิน
12. คอลัมน์: หน้ามองฟ้า เท้ายังดิน: จิ้งหรีดไทย...อนาคตสดใส

สื่อ

- แนวหน้า
ข่าวสด
naewna.com
แนวหน้า
สยามรัฐ
แนวหน้า
ไทยโพสต์
กรุงเทพธุรกิจ
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
ข่าวสด
ไทยรัฐ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : ปิดจ๊อบ!เยียวยาเกษตรกร7.56ล้านราย

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 14426 หน้า : 8(บนซ้าย)

ปิดจ๊อบ!เยียวยาเกษตรกร7.56ล้านราย

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรฯ โดยสศก.ในฐานะนายทะเบียนได้รวบรวมตรวจสอบความซ้ำซ้อนเกษตรกรจากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน 7 หน่วยงาน เพื่อจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมรายละ 15,000 บาท ซึ่งต่อมารวม มีมติวันที่ 18 สิงหาคม และ 22 กันยายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาจ่ายเงินตามโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่เอกสารทางบัญชีไม่สมบูรณ์ออกไปถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิครบถ้วน

ขณะนี้ระยะเวลาดำเนินโครงการสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ 30 กันยายนที่ผ่านมา

สรุปผลช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการพบว่า การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรวม 7,565,880 ราย เป็นเงิน 113,304.4 ล้านบาท (ข้อมูล ธ.ก.ส. ณ 7 ต.ค. 63) อย่างไรก็ตาม ในการขยายการจ่ายเงินช่วงที่สองถึงเดือนกันยายนพบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วน ที่ยังไม่ได้รับโอนเงินทันภายใน 30 กันยายน เนื่องจากระยะเวลาจำกัดจำเป็นต้องใช้เวลาตรวจสอบก่อนโอนเงิน ทำให้เกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้รับการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พิจารณาความเหมาะสมในการเสนอจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ต่อไป จากนั้น สศก. ในฐานะนายทะเบียนและเป็นหน่วยงานเนวิเกเตอร์ด้านเศรษฐกิจการเกษตร จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา ปรับรูปแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ Big Data และ AI สำหรับประมวลวิเคราะห์ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพทันการช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยกับภาคเกษตรและเกษตรกรต่อไป

ด้านนายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการ สศก.กล่าวเสริมว่า โครงการ

ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรฯครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเฉพาะหน้าและเป็นโครงการลักษณะจ่ายตรง (Direct Payment) ซึ่งเป็นครั้งแรกของกระทรวงเกษตรฯ สศก.จะได้พิจารณาแนวทางพัฒนารูปแบบการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือแนวทางจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) เพื่อรองรับการพัฒนา Big Data ภาคเกษตรที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ข้อมูลเป็นฐานวิเคราะห์เพื่อเป็นแผนที่นำทาง (Navigator) ตามนโยบายเลขาธิการ สศก. พัฒนาด้าน



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : ธรรมนัสชี้ อ.ต.ก-ส.ป.ก.เร่งเยียวยา

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : 10925 หน้า : 5(บน)

ธรรมนัสชี้ อ.ต.ก-ส.ป.ก.เร่งเยียวยา

ดันเงินสดในมือเกษตรกรเพิ่ม 1.7 แสนล้านบาท

รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระบุส.ป.ก.และ อ.ต.ก. ออกมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยในช่วง 3 เดือน สามารถโอนเงินให้แก่เกษตรกรได้รวม 1.1 แสนล้านบาท สามารถเพิ่มเงินสดในมือเกษตรกรได้มากถึง 1.7 แสนล้านบาท ขณะที่ สศก.เยียวยาหาลูกเป็ดได้แค่ 1.13 แสนล้านบาท

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กระทรวงเกษตรฯได้ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยได้ให้แก่เกษตรกรโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.)และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร(อ.ต.ก.) และหน่วยงานในช่วยเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร

สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร 59,648 ล้านบาท จากมาตรการลดรายจ่าย 56,042 ล้านบาท และมาตรการเพิ่มรายได้ 3,606 ล้านบาท และการเยียวยาผลกระทบจากโควิด-19เกษตรกร 5,000 บาท/ราย/เดือนระยะเวลา 3 เดือน

โดยระยะเวลา 3 เดือน รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาไป 113,304.56 ล้านบาท ส่งผลให้เกษตรกรมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้นในระยะเวลา 3 เดือนครึ่ง วงเงินรวม 172,953 ล้านบาท ส่วนมาตรการลดหนี้รายย่อย มีการลดภาระหนี้สิน

วงเงิน 53,330 ล้านบาท แบ่งเป็นลดภาระดอกเบี้ยและชะลอชำระหนี้ของสหกรณ์ 53,230 ล้านบาท จากมูลหนี้รวม 1,573,440 ล้านบาท, โดยกองทุนส.ป.ก.ลดภาระหนี้ 28 ล้านบาท จากมูลหนี้รวม 453.92 ล้านบาท, ส่วนหนี้สินของเกษตรกรรายพารา ลดภาระหนี้ 14.32 ล้านบาท จากมูลหนี้ 716.30 ล้านบาท และกองทุน สกร.ลดหนี้ 57.91 ล้านบาท จากมูลหนี้รวม 3,384 ล้านบาท

และเพิ่มสภาพคล่อง ลดค่าใช้จ่ายรวม 2,712 ล้านบาท โดยการคงส่งค่าในสหกรณ์ 2,666 ล้านบาท และลดค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิต 45.89 ล้านบาท, สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยการจ้างงานโดยกรมชลประทาน 91,159 ราย วงเงิน 2,713 ล้านบาท จากเป้าหมาย 488,838 ราย วงเงิน 4,497.59 ล้านบาท และการเพิ่มช่องทางจำหน่ายผลผลิต 16,955 ตัน วงเงิน 893 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กล่าวว่า ได้ยุติการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบโควิด-19 แล้ว ณ 30 ก.ย.2563 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชี 7,486,705 ราย วงเงิน 113,304.56 ล้านบาท จากเป้าหมาย 10 ล้านราย วงเงิน 150,000 ล้านบาท



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากเว็บไซต์ naewna.com

วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฉบับที่ : - หน้า -

หัวข้อข่าว : ปิดจ๊อบ!เยียวยาเกษตรกร7.56ล้านบาท

หน้าแรก

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563

🏠 [หน้าแรก](#) / [ข่าวเด่น](#) / [พระราชสำนัก](#) / [การเมือง](#) / [โลกธุรกิจ](#) / [สุขภาพการเกษตร](#) / [กรม](#) / [ไม่ประเทศ](#) / [เกษตร](#) / [ต่างประเทศ](#) / [กีฬา](#) / [ผู้หญิง](#) / [บันเทิง](#) / [ยานยนต์](#) / [Like share](#)

หน้าแรก / ไม่ประเทศ

ปิดจ๊อบ!เยียวยาเกษตรกร7.56ล้านบาท

วันจันทร์ ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 06:00 น.

Tweet [คัดลอกเนื้อหา](#) [Google plus](#)

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดนิยาม จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงเกษตรฯ โดยสศก.ในฐานะนายทะเบียนได้รับมอบหมายตรวจสอบความเข้ากันได้เกษตรกรจากหน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียน 7 หน่วยงาน เพื่อจัดส่งรายชื่อเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรรายละ 5,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนตั้งแต่ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2563 รวมรายละ 15,000 บาท ซึ่งก่อนมากรมมีพื้นที่ 18 สิงหาคม และ 22 กันยายน 2563 ให้ขยายระยะเวลาจ่ายเงินโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ออกตารางบัญชีไม่สมบูรณ์ออกไปถึงเดือนกันยายนที่ผ่านมา เพื่อให้เกษตรกรได้รับสิทธิ์ครบถ้วน

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศใช้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงพาณิชย์ 7.565,880 ราย เป็นเงิน 113,304.4 ล้านบาท (สิบล้าน ๕๖๕,๘๘๐ 7๕๖,๘๘๐ บาท) อย่างไรก็ตาม ในการขยายการจ่ายเงินช่วงที่ต่อเนื่องถึงเดือนกันยายนพบว่า ยังมีเกษตรกรบางส่วน ที่ยังไม่ได้รับโอนเงินทั้งหมดใน 30 กันยายน เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์ยังคงมีข้อมูลเกษตรกรบางส่วนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรบางส่วนไม่ได้รับการจ่ายเงินเยียวยา ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีข้อมูล จึงได้พิจารณาขอความร่วมมือในการส่งข้อมูลเป็นรายชื่อนายทะเบียนต่อคณะกรรมการกำกับดูแลการใช้จ่ายเงินกู้ต่อไป จากนี้ สศก. ในฐานะนายทะเบียนและเป็นผู้จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรรายละ 5,000 บาทต่อเดือน จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา ปรับปรุงแบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร รวมถึงจัดทำฐานข้อมูลโดยใช้ Big Data และ AI สำหรับประมวลวิเคราะห์ให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ พัฒนาการช่วยเหลือปัญหาในภาคเกษตรและเกษตรกรต่อไป

ด้านนายพลเชษฐ์ ธรรมโชติ รองเลขาธิการ สศก.กล่าวเสริมว่า โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรฯครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและเป็นโครงการลักษณะจ่ายตรง (Direct Payment) ซึ่งเป็นครั้งแรกของกระทรวงเกษตรฯ สศก.จะได้พิจารณาแนวทางพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรรายละ 5,000 บาทต่อเดือน หรือแนวทางจัดทำมาตรฐานข้อมูล (Data Standard) เพื่อรองรับการพัฒนา Big Data ภาคเกษตรที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ สำหรับใช้ข้อมูลเป็นฐานวิเคราะห์เพื่อเป็นแผนที่นำทาง (Navigator) ตามนโยบายชาวนาใหม่ สศก. พัฒนาระบบการเกษตรในอนาคต

Tweet [คัดลอกเนื้อหา](#) [Google plus](#)

เขียนใจความของข่าวที่คัดเน้น ซ่อน

Breaking News

07:12 น. รัสเซีย 'สู้'กับซาอุดีอาระเบีย 2 วัน ผู้ชุมนุมเริ่มจลาจล - เกือบนำถล่มระวาง

06:00 น. ปิดจ๊อบ!กระทรวง ผู้ใช้สิทธิ์รักษาได้จากรพ. ปรารภยกงบ. ศีรษะ1หม.

06:00 น. เคียงอกหญิงมข เย็นปมเบียดเบียนชีวิต จราชังมอบทั่วประเทศ

06:00 น. ลูคูเดอวีจว. เตรียมรับมือพายุไซคลอ์ เฮอร์มึนเบียดเบียน

06:00 น. ชาวเขื่อนมอแซ็งโจง-จัวมเก้ปัญหา สิ่งกีดขวางกุนเขื่อน เป็ลลภา

ดูทั้งหมด

Banner

300x300



ข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา คงไม่พ้นเรื่องตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานที่ยังไม่ลงตัวท่ามกลางกระแสข่าวลือด้วยคำวิจารณ์ตำแหน่งหลัก 3-4 ร้อยล้านบาท กันเลยทีเดียว เล่นเอา นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เจ้ากระทรวงนั่งไม่ติด มอบหมายให้นายชนา ชีววิจิ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งโต๊ะแถลงข่าวกันทันควัน โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริง นายชนาบอกว่า นับตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) เข้ามารับตำแหน่งเป็นระยะเวลา 1 ปีกว่าให้สอบถามกับข้าราชการทุกคนได้เลยว่ามีข้อเสนอแนะตำแหน่งจริงหรือไม่ เพราะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้นโยบายอย่างชัดเจนในวันที่เข้ารับตำแหน่งว่าจะไม่ให้มีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาดถือเป็นนโยบายที่สำคัญ และถือปฏิบัติมาโดยตลอด ส่วนการดำเนินการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานเป็นไปตามระเบียบของคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน หรือ ก.พ. ซึ่งมีการพิจารณาชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมระดับกรม โดยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานจะเป็นคนเสนอชื่อเข้ามา 2 ชื่อ และจะนำชื่อเข้าคณะกรรมการ อ.ก.พ. ของกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน นายสัตยา แสงพุ่มพงษ์ รักษาการอธิบดีกรมชลประทาน นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายจากสำนักงานอัยการสูงสุด และตัวแทนจากสำนักงาน ก.พ. เป็นกรรมการเพื่อมาดำเนินการพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยคณะกรรมการชุดนี้ ไม่ได้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานใน

การประชุมแต่อย่างใด จึงไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและแทรกแซงการแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานตามระเบียบที่ ก.พ. กำหนดไว้ ซึ่งขณะนี้ยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จจากการที่ปรากฏเป็นข่าวดังกล่าวนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่จะตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องนี้แล้ว โดยให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกรรมการ ว่ามีข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏเป็นข่าวหรือไม่ หากมีข้อเท็จจริงจะมีการดำเนินการเอาผิดและลงโทษผู้ทำผิดอย่างเด็ดขาดต่อไปไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการเมืองหรือข้าราชการประจำ อีกทั้งยังสามารถให้ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่ามีเจตจำนงชัดเจนว่าอยากให้ข้าราชการมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งโดยเด็ดขาด...นายชนายังบอกอีกว่า ขณะนี้มีแรงกดดันจากภายนอกกระทรวงที่จะมีการผลักดันในการแต่งตั้งตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน ซึ่งจะขอให้คณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องนี้ว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองจำนวนมากเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่...เรื่องนี้ยังไม่ต้องติดตามกันต่อไป กรมชลประทานเป็นกรมใหญ่ที่ได้รับสนับสนุนงบประมาณต่อปีจำนวนมหาศาล เป็นกรมเกรดเอของกระทรวงเกษตรฯ ย่อมเป็นที่หมายปองของใครหลายคน รวมถึงฝ่ายการเมืองผู้มีอำนาจก็อยากให้คนของตัวเองเข้ามาดูแลส่วนเรื่องเงินวิ่งเต้น 3-4 ร้อยล้านบาทนั้นจะจริงแค่ไหน หรืออาจจะมากกว่านั้นหรือไม่อย่างไร หรือจะเป็นเพียงข่าวปล่อยเพื่อวัดกำลังกันระหว่างผู้คุมกระทรวงกับลุงผู้เป็นพี่ใหญ่ในรัฐบาลกันแน่ ก็ต้องสืบหากันดู...งานนี้ต้องลุ้นกันหยดสุดท้ายวันเข้า ครม.เลยทีเดียวนะ ขุนเกษตรฯ คิดว่าไม่ง่ายเหมือนที่คาดการณ์ตอนแรกว่าลุล่วงมานะๆ เสียแล้ว

ขุนเกษตรฯ



เปิดโรงงาน...อลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโรงงานแปรรูปโกโก้บริษัท โกโก้ไทย 2017 จำกัด และบริษัทในเครือ โดยมี ดร.รุ่งโรจน์ วรามีตร ประธานบริษัท โกโก้ไทย 2017 ดร.อานนท์ สุทนต์ ผู้อำนวยการศูนย์สาธิตเกษตรศิลป์ แม่โจ้ จ.เชียงใหม่ และเกษตรกรที่ปลูกโกโก้จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สถานที่ผลิตอาหาร บริษัท โกโก้ไทย โปรดักส์ จำกัด สาขาสระบุรี จ.สระบุรี

แนวหน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 26 ตุลาคม 2563

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14426

Col.Inch: 16.50 Ad Value: 14,850

ภาพข่าว: นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์

หน้า: 8(บน)

PRValue (x3): 44,550

คลิป: ชาว-ดำ



นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ร่วม “ร้องเพลงชาติ” ก่อนเป็นประธานประชุมมอบนโยบายบูรณาการแก่หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแล ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย เพื่อเร่งบริหารจัดการงบประมาณ ปี 2564 ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ สร้างรายได้สร้างอาชีพให้เกษตรกรไทยอย่างมั่นคงยั่งยืน ณ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร



หนึ่งวัน กับ หนึ่งคน

บ้านหินเหิบ

ค รานี้เป็นคิวของคนเล็กคนน้อยบ้างละ เข้าใจกันว่าธุรกิจ SMEs ที่กระจายอยู่โดยรอบของระบบเศรษฐกิจ จะเป็นตัวช่วยพยุงไม่ให้ถล่มล้มล้ม ชะลอเกลียวคลื่น และจุดโหนดตัว ให้พ้นปากเหวได้

พบว่ารัฐบาลหลายประเทศหันมาให้ความสำคัญกับธุรกิจขนาดเล็ก ที่กลายเป็นมด ตัวเล็กตัวน้อยที่ทรงพลัง ขับเขยื้อนภูเขาได้ นำอัศจรรย์ มีให้เห็นกันตั้งแต่ครั้งนิทานอีสป..หนูกับสิงโต หรือมดขยี้น หรืออื่นๆ อีกมาก ที่เป็นแง่คิดให้เราเก็บมาปรับปรุงตนได้...

ป้าสมจันทร์ จันทร์อุป วัย 70 ปี หน้าตาแจ่มๆ อย่างที่เห็นในรูปนั้นแหละ แข็งแรงมาก เดินเหิน ความจำดี คิดเลขคิดเงินเบี๊ยะ คนวัยนี้ ชาวบ้าน ชาวอีสาน เรียกว่า “แม่” ตามด้วยชื่อ ด้วยความเคารพในวัยวุฒิ และการเป็นผู้นำให้กลุ่มแม่บ้าน ช่วยกันลงแรงทำมาหากิน มีรายได้ให้ครอบครัว

แม่สมจันทร์ขยัน เป็นคนง่ายๆ เล่าไปพลางมือก็ทำงานไปด้วย ด้วยตำแหน่งที่สมาชิกเต็มใจเลือกให้เป็น “ประธาน” กลุ่มผลิตภัณฑ์ซาโบบ่มอนอินทรีย์ ตามโครงการเกษตรอินทรีย์ “กลุ่มพัฒนาหมอนไหมเกษตรอินทรีย์” จังหวัดขอนแก่น

แม่บ้านในอำเภอต่างๆ ทั้ง 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่น มีอาชีพปลูกหมอน เลี้ยงไหม ทอผ้า เมื่อราวปี 2541 มีสมาชิกหนึ่งในคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมในหมู่บ้าน เป็นชาวญี่ปุ่นมีข้อเสนอแนะ เมื่อแม่บ้านเล่าว่า ไบอ่อนของต้นหมอนใช้เลี้ยงหนอนไหม วัยเด็ก-ตัวจิ๋วๆ ก็ต้องกินไบเล็ก ยอดอ่อน ไบโต แก่แล้วก็น่าเสียดาย แนะนำว่า น่าจะนำมาทำ “ซา” ลองดูไหมที่บ้านผมที่ญี่ปุ่นมีซาหลายประเภท ไบหมอนก็น่าจะทำได้นะ

จากนั้นหน่วยราชการจึงเข้ามาสนับสนุนให้ทำ “ซาไบหมอน” มีงานวิจัย มีการทดลอง ค้นคว้าเรื่องคุณค่า สารพฤกษเคมีของไบหมอน ก็พบว่า ไบหมอนมีปริมาณกาเฟอีนน้อยกว่าไบซาทั่วไปถึง 200 เท่า มีแคลเซียม โซเดียม โปแตสเซียม เหล็กสังกะสี วิตามินเอ บี 1, บี 2 วิตามินซี รวมทั้งมีกรดอะมิโนที่สำคัญต่อร่างกายกว่า 18 ชนิด

ู้...การนี้มองเห็นสู่ทางการตลาดแล้วละ มีแรงหนุน มีความขยัน จึงเกิดกลุ่มแม่บ้านทำ “ซาไบหมอน” ที่สำคัญเป็นชาวออร์แกนิก ฟังแล้วน่าสนใจอีกเรื่อง เมื่อกระแสสุขภาพมาแรง จึงตอบโจทย์การตลาดแบบจิ้งเบอริ...



ซาไบหมอนออร์แกนิกจากบ้านหินเหิบ (เหิบ แปลว่า รอยแตก เป็นแนว) จึงเป็นการผลิตจากต้นหมอนที่ได้รับการรับรองจากกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งต้องมีการตรวจสอบทุกๆ 6 เดือน

ต้นหมอนเป็นอาหารสำคัญของ “หนอนไหม” พวกมันกินเป็นอาหาร จากหนอนตัวจิ๋วๆ ใช้เวลาราว 20-22 วัน จะโตขึ้นอีกราวหมื่นเท่า (เขียนไม่ผิด-หมื่นเท่าจริงๆ นะ) ดังนั้นอาหารของพวกมันจึงต้องสะอาด ไบหมอนจากต้นหมอนที่ปลูกในสภาพดินที่ใช้อินทรีย์วัตถุ อย่างปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ดูละ ดัดแต่งกิ่ง ให้แตกแขนง แตกใบ อย่างมีคุณภาพ

หนอนกินได้ คนก็ยอมกินได้เช่นกัน...อิอิ...

ซาไบหมอนออร์แกนิกจึงเป็นเครื่องดื่มคุณภาพจากบ้านหินเหิบ-ชุมชนที่อยู่ห่างออกไปราว 40 กิโลเมตรจากตัวเมือง ที่พวกเขาภูมิใจเสนอ

ยกชาถ้วยต่อไปขึ้นดื่ม...คุณคิดถึงซาไบหมอน ย่อมดีกับสุขภาพ อีกทางเลือกที่กลุ่มแม่บ้านคนขยันขอนำเสนอ เจ้าค่าาา.....

ดาวเต็มฟ้า

อาเซียนดัน'เกษตรวิถีใหม่' ผลิตอาหารปลอดภัย-มั่นคง

กรุงเทพธุรกิจ • “เกษตร” ตอกย้ำนโยบาย
อาหารปลอดภัยมั่นคงยั่งยืนในเวทีอาเซียน+3
พร้อมจับมือฝ่าวิกฤติโควิด ผนึกทุกประเทศ
ชูเทคโนโลยี นวัตกรรม ทำเกษตรวิถีใหม่
เปิดเวทีที่ IUU ธ.ค. นี้

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย
ภายหลังการประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน
ด้านเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 42 การประชุม
รัฐมนตรีเกษตรอาเซียน+3 ครั้งที่ 20 และ
การประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน-อินเดีย
ด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 6 ร่วมกับ
รัฐมนตรีเกษตรอาเซียน 10 ประเทศ รัฐมนตรี
ของจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี และอินเดีย
ผ่านการประชุมทางไกล ว่า

ไทยได้เน้นย้ำนโยบาย 3 ด้าน หรือ 3S
ของนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ Safety
ความปลอดภัยของอาหาร Security
ความมั่นคงของภาคการเกษตรและอาหาร
และ Sustainability ความยั่งยืนของ
ภาคการเกษตร และพร้อมจับมือกับอาเซียน
และนานาประเทศเพื่อฝ่าวิกฤติโควิด-19
และวิกฤติเศรษฐกิจโลก และก้าวหน้าไป
ด้วยกันอย่างเข้มแข็งและมั่นคง

ทั้งนี้การสร้างและผนึกกำลังทำ
การเกษตรวิถีใหม่ (Agricultural New
Normal) เพื่อตอบสนองต่อปัญญาของ
การประชุมสุดยอดอาเซียน สมัยพิเศษ
ว่าด้วยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่(โควิด-19) โดยประเทศไทย
ได้เสนอโครงการ ASEAN New Normal
Plant-based Food Hub เนื่องจากเห็นว่า
อาหารที่ทำมาจากพืช (Plant-based
Food) เป็นสินค้าใหม่ที่มีความต้องการ
สูงในตลาดโลก

ประกอบกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
และนวัตกรรมต่างๆ มาช่วยในการ
กำกับดูแลความมั่นคงอาหารและ
ความปลอดภัยอาหาร สามารถตอบสนอง
ชีวิตวิถีใหม่ และเป็นโอกาสใหม่ในการ
สร้างรายได้ให้แก่ภาคการเกษตรของไทย
และของอาเซียนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ร่วมกับการบริหารทรัพยากรการเกษตร
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
สามารถเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร
แก้ไขปัญหาการอดอยากหิวโหย
การขาดสารอาหาร และช่วยให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ



ชาวปณคน คนปณชาว

● มิสยูนิเวิร์ส “ปุ๋ย” ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก “อยู่ไม่เป็น” เดือนสติถึงเพื่อนร่วมชาติ ภาวะกลืนไม่เข้า คายไม่ออก ต้องเคารพกัน และกัน

กระแสการเมืองร้อนๆ “ปุ๋ย” ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก อดีตนางสาวไทยและมิสยูนิเวิร์ส คนที่ 2 ของไทย ถือเป็นคนดังอีกรายที่ออกมา “Call out” แสดงจุดยืนของตัวเองออกสื่อโซเชียลฯ ถึงสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้อย่างน่าสนใจ

“ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์” โพสต์เฟสบุ๊ก Porntip Nakhirunkanok (Bui Simon) ระบุว่า “หัวใจของดิฉันจับปัดกับประเทศไทยที่รักของดิฉัน และความกลัว ความเสียใจ ที่ส่งผลกระทบต่อเพื่อนร่วมชาติของดิฉัน

เมื่อครั้งที่ดิฉันได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในฐานะมิสยูนิเวิร์ส ความภาคภูมิใจและความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของดิฉันคือได้รู้ว่า ดิฉันเกิดมาในวัฒนธรรมที่มีคุณค่า อันมีเกียรติถูกปลูกฝังไว้ในตัวพวกเราโดย ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระองค์ทรงทุ่มเททั้งชีวิต ทรงงานเพื่อพสกนิกรชาวไทย พระองค์ทรงเป็นพระบิดาแห่งอุดมคติไทยของเรา และทรงส่งต่อเกียรติอันยิ่งใหญ่, ความเคารพ, การทูล และความภาคภูมิใจต่อประเทศของเรา แม้แต่ภาษาของเรายังมีคำเรียกขานกันว่า “พี่ชาย น้องชาย”, “พี่สาว น้องสาว”, “ป้า”, “ลุง” เป็นต้น เป็นตัวแทนของครอบครัวไทย และจิตสำนึกของชาวพุทธที่เราเกิดมา



ภรณ์ทิพย์ นาคหิรัญกนก

ดิฉันเห็นว่า ประเทศของเรากำลังเผชิญกับภาวะที่ “กลืนไม่เข้าคายไม่ออก” ที่สำคัญเป็นการดีที่จะตั้งคำถามถึงความอยู่ดีศรีธรรม แต่เราต้องจำไว้ว่า การเคารพซึ่งกันและกันอย่างไม่มีเงื่อนไข และ “ประเทศของเรา” คือสิ่งที่ผูกมัดพวกเราในฐานะพลเมืองไทย และยังทำให้เราได้รับความชื่นชมจากทั่วโลก

ช่วงเวลาเช่นนี้ทำให้ดิฉันมองย้อนถึงรากเหง้าที่ปลูกฝัง

ในตัวดิฉัน ในฐานะพลเมืองไทยเมื่อดิฉันยังเด็ก และสิ่งที่กลายเป็นประเพณีที่ทรงพลังที่สุดที่ดิฉันได้ส่งต่อไปยังลูกๆ ลัญลักษณ์ที่ทำให้เรามีความเป็นไทยอยู่ในตัวเรา นั่นคือ “การไหว้” สมองและหัวใจของเราเป็นตัวแทนของสองมือของเรา ในเมื่อข้างหนึ่งเรามีพลังของสมอง ซึ่งก็คือความจริงของเรา และอีกข้างหนึ่งคือพลังของหัวใจ ซึ่งก็คือความสามารถในการรัก และเคารพซึ่งกันและกัน เมื่อสองมือของเราประกบเข้าด้วยกันในการไหว้ เราได้สร้างวิธีการสื่อสารที่ทรงพลังและน่านับถือมากที่สุด ดิฉันบอกลูกๆ ว่า พวกเขาสามารถพูดอะไรก็ได้ แต่ต้องละทิ้งอารมณ์ และให้ความจริงรวมเข้ากับเคารพ”

มิสยูนิเวิร์ส ยังโพสต์ด้วยว่า “เมื่อเรากำปั้นในอากาศ มันสามารถก่อให้เกิดการต่อสู้ได้ แต่เมื่อเราแบมือและวางฝ่ามือประกบกัน เราก็มาจากสถานที่แห่งความจริง และความเคารพ นี่คือการนำไปสู่การสนทนากันด้วยความเคารพ และนี่คือวิธีที่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก ในขณะที่ยังเคารพคุณค่าที่อยู่ในตัวพวกเรา

ดิฉันภาวนาให้ประชาชนได้รับความคุ้มครองและรับฟัง และประเทศชาติที่รักของเราจะยังคงเป็นแบบอย่างของความงาม และมีแฮชแท็ก #เกียรติ #เคารพ #รักประเทศไทย”

ฟังว่ามีคนเข้ามาแสดงความเห็นด้วย และชื่นชมกับ “ปุ๋ย-ภรณ์ทิพย์” จำนวนมาก ขณะที่กลุ่มที่เห็นต่างที่ส่วนใหญ่เป็น “ตั้งม็อบ” ก็จัดคณะทัวร์เข้ามาตามฟอรัม แต่ก็อย่างที่ “ปุ๋ย” ให้แง่คิดออกมานั้นแหละ ..ชาวคณะทัวร์งานนี้จะทำอะไรก็จงคิดกันสักนิด เคารพซึ่งกันและกันหน่อย .

● “ทยา ทีปสุวรรณ” กบปส. ตัวแม่มาแล้ว !! ขอนัด #พลังเงียบ แสดงพลังใส่เสื้อเหลือง งานนี้ “ครูตัน” คงไม่ต้องเคลียร์ใคร

ความเคลื่อนไหวของมวลชนแต่ละฝ่ายเวลานี้เรียกได้ว่าต่างขยับออกมาเปิดหน้ากันเต็มที่ทีเดียว โดยเฉพาะบรรดาคณันหน้าระดับแกนนำ ไม่เว้นแม้แต่ “ทยา ทีปสุวรรณ” หลัง



ณัฐพล ทีปสุวรรณ

บ้านของ “ครูตัน” ณัฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อดีตแกนนำตัวแม่ของม็อบนกหวีด “กบปส.” หรือลูกกานัน โดย “ทยา” ได้โพสต์รูปภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Taya Teepsuwan ว่า “ไปร่วมแสดงจุดยืนปกป้องสถาบันฯ

กันคะ พบกันลานพระรูป ร.๖ สวณลุ่มพินี วันอังคารนี้ 27 ต.ค. เวลา 5 โมงเย็น #พลังเจียบ #อนุชนรักชาติศาสนา กษัตริย์”

ส่วนภาพก็มีข้อความระบุในทำนองเดียวกันว่า “27 ตุลาคม ร่วมใจคนไทยใส่เสื้อสีเหลือง ถือพระบรมรูปในหลวง ร.๙ และ ร.๑๐ เวลา 17.00 นาฬิกา ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๖ สวณลุ่มพินี แสดงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันชาติ-ศาสนา-พระมหากษัตริย์”

งานนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความน่าสนใจที่ถูกจับตามอง เพราะรู้ว่า กันว่า “ทยา” นอกจากเป็นอดีตแกนนำ กปปส. มีมวลชนเป็นฐานอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว นี่ก็อาจจะมองว่าเป็น “มีออบ” ของฝั่งรัฐบาลก็ได้ เพราะฝ่ายสามี “ณัฐพล” รถมว.ศึกษา เป็นแกนนำพรรคพลังประชารัฐ เพียงแต่ช่วยตัวได้ไม่ถนัดนัก แถมนักก่อนต้องออกโรงมาเคลียร์รื้อหน่วย หลังเหตุการณ์กลุ่มคนเสื้อเหลืองเข้าไปรุมทำร้ายกลุ่มผู้ชุมนุมของคณะราษฎร ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 21 ต.ค.ที่ผ่านมา แล้วมีคนโยง “ศพล มนูญญ์ธรัตน์” แกนนำ เป็นอดีต กปปส. สนับสนุนกับ “ครุฑัน” และพรรคพลังประชารัฐ



ทยา ที่ปสุพรรณ

วันนั้น “ณัฐพล” ถึงกับหัวร้อน ปฏิเสธไม่ได้สนิทกับ แกนนำคนทำร้ายเด็กนศ. ถือเป็นกรณีสคริตติ เอาข้อมูลมา บิดเบือน สร้างความแตกแยก เกือบดชังให้ร้ายลึกในสังคม ก็ไม่รู้จะทำไปเพื่ออะไร

มาวันนี้ “ทยา” ศรีภรรยา อดีตแกนนำ กปปส. ออกโรง นำมวลชนเองอย่างนี้แล้ว งานนี้ “ครุฑัน-ณัฐพล” คงไม่ต้อง เคลียร์ใคร.

● **วิ่งเต้นแก้อี “อธิบดีกรมชลประทาน” ฉาว ไม่หยุด ตัวเลขพุ่งไป 550 ล้าน ! แฉบริษัท รับเหมางานท่อขาใหญ่สปอนเซอร์ จัดหนัก**

“เสี่ย ก.” คนสนิทนักการเมืองใหญ่ต้นสุดฤทธิ์

ว่าด้วยการสรรหา “อธิบดีกรมชลประทาน” คนใหม่ หลังจากที่มีข่าววงในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ออกมามีความ ไม่ชอบมาพากลในกระบวนการคัดเลือก เพราะมีใบสั่งจาก “เสี่ย ก.” คนสนิทนักการเมืองใหญ่ให้ “ลือก” ตัวบุคคลตามที่ต้องการ โดยมีเงินสะพัดเป็นค่าวิ่งเต้นแลกเก้าอี้ อยู่ที่ 400 ล้านบาทนั้น..

ก็ต้องบอกว่า ฉาวโฉ่ไปทั่วพารา

เมื่อข่าวแพร่สะพัดออกไป ฟังว่าเจ้ากระทรวง “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” รถมว.เกษตรฯ เต็มผางๆ สั่งการให้ “ธนา ชีรวินิจ” เลขานุการรัฐมนตรี ออกมาโต้ข่าว ทางหนึ่งว่า ไม่มีเรื่องทุจริต ใดๆ และไม่มีกรวิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งเกิดขึ้น... อีกทางหนึ่ง ก็บอกว่าเรื่องนี้ รถมว.ให้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพบว่าใครทำผิดจะไม่มีการละเว้น ... แต่ “เสขาทธนา” ก็ ยอมรับว่า มีแรงกดดันจากภายนอกกระทรวงฯ ที่จะผลักดันใน การแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานจริง !!

น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่า “แรงกดดันภายนอก” ที่เสขาทธนา ว่า หมายถึงใคร ? ใครกันที่เข้ามาแทรกแซงการแต่งตั้ง ตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงฯ ?

เรื่องนี้ฝุ่นตลบอบอวล ยิ่งพบว่ายังมีความพยายามวิ่งเต้น กันจนหาที่สุดท้ายแบบนี้ “เฉลิมชัย” รถมว.เกษตรฯ ยิ่งต้องเร่ง หาคำตอบให้กับสังคม เพื่อให้การแต่งตั้งครั้งนี้โปร่งใสอย่าง แท้จริง

เช็คความเคลื่อนไหวล่าสุด แ่วว่าตำแหน่งอธิบดีกรม ชลประทาน ที่ว่างลงเมื่อ “ดร.ทองเปลว กองจันทร์” อธิบดี กรมชลประทานคนก่อน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวง เกษตรฯ เมื่อวันที่ 1 ต.ค. ที่ผ่านมา ตอนนี้ได้กลายเป็น “แก้อี ทองคำ” ราคาพุ่งจาก 400 ล้าน ไปเป็น 550 ล้านบาทแล้ว!!!



เฉลิมชัย ศรีอ่อน

สาเหตุที่กล้าห่มกันดูเด็ดขนาดนี้ ทั้งๆ ที่มีข่าวฉาว โฉ่ สะพัดออกมาก็ยังไม่ยอมหยุด เนื่องจาก “กรมชลประทาน” เป็นกรมใหญ่ กรมสำคัญ ในสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จึงมีคน หมายตาจับจ้องอยากได้มาครอบครอง

ว่ากันว่า งานนี้ “เสี่ย ก.” ซึ่งเป็นคนสนิทนักการเมือง ใหญ่ต้นสุดฤทธิ์ จัดการวิ่งเต้นให้ฝ่ายที่ต้องการแก้อี “อธิบดี” เต็มที่ โดยได้ “ผู้รับเหมา” ที่รับงานท่อรายใหญ่ผูกขาดงาน กรมชลประทาน มามากกว่า 10 ปี แต่ละปีทำกำไรมากกว่าพัน ล้านบาท และมีเครือข่ายบริษัทย่อยรับงานกรมชลประทานกว่า 10 บริษัท ให้การสนับสนุนด้านการเงิน โดยหวังว่าจะได้เอื้อผล ประโยชน์ตอบแทน ได้งานผูกขาดกันไป

การลงทุน 550 ล้าน สำหรับบริษัทรับเหมารายใหญ่ราย นี้ถือว่า “จ๊อบๆ” โดยข่าววงในแจ้งว่า “เสี่ย ก.” รับเหมาๆ เข้า กระเป๋าไปแล้ว 50 ล้าน ซิล ซิล

สำหรับกระบวนการคัดเลือกอธิบดีกรมชลประทาน ได้ เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค. ที่ผ่านมา ปรากฏว่า มีเสียงวิพากษ์

วิจารณ์กันว่า หลักเกณฑ์การคัดเลือกแคนดิเดตไม่ได้พิจารณาจากลำดับความอาวุโส หรือความสามารถที่จะทำงาน เพื่อหวังตัดโอกาสของคนทีอาวุโสอันดับหนึ่ง ซึ่งว่ากันว่า เป็นตัวเต็งในเรื่อง คุณวุฒิและความรู้ความสามารถออกไป เห็นว่าคณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานการคัดเลือกอธิบดีคนใหม่ จะนำรายชื่อเสนอต่อ “เฉลิมชัย ศรีอ่อน” เพื่อเสนอกรม. พิจารณา ในวันที่ 27 ต.ค.นี้ ก็ต้องติดตามกันให้ดี ผลการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลประทานคนใหม่ จะออกมาอย่างไร

หากเป็นตามเสียงลือเสียงเล่าอ้าง โดยที่กระทรวงฯไม่สามารถทำความจริงให้กระจ่าง เรื่องนี้ควรหรือไม่ควร ที่ “พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรี จะสั่งการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนมีการแต่งตั้งอธิบดีกรมชลฯ ขึ้นมาเพื่อความชัดเจน ถูกต้องและโปร่งใส อีกครั้ง... ดีกว่าปล่อยให้ เป็นประเด็นคาใจของสังคม.

ปูดอีกวังเต็นฉาวก.เกษตรฯ เก้าอี้ใหญ่กรมชลฯพุ่ง550ล.

ปูดอีกวังเต็นฉาวก.เกษตรฯ
เก้าอี้ใหญ่กรมชลฯพุ่ง550ล้าน

ผู้จัดการรายวัน360° - ฉาวไม่หยุด
วังเต็นตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทาน
ตัวเลขพุ่งไป 550 ล้านแล้ว “เสี่ย ก.”
คนสนิทนักการเมืองใหญ่ ดันสุดฤทธิ์
ก่อนชง ครม.อังคารนี้

อ่านต่อหน้า 4



เฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์

ผู้จัดการรายวัน360° - ฉาวไม่หยุด วังเต็นตำแหน่ง
อธิบดีกรมชลประทาน ตัวเลขพุ่งไป 550 ล้านแล้ว
“เสี่ย ก.”คนสนิทนักการเมืองใหญ่ ดันสุดฤทธิ์
ก่อนชง ครม.อังคารนี้

กรณีข่าววังในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เปิดเผยถึงความพยายามวังเต็นตำแหน่ง “อธิบดี
กรมชลประทาน” กรมใหญ่ในสังกัดกระทรวง ที่
ร่วงลงหลังจาก ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดี
กรมชลประทานคนก่อนได้รับแต่งตั้งให้เป็นปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 ต.ค.
ที่ผ่านมา โดยระบุว่ามีการลอบบี “ผู้ใหญ่” ผ่าน
การจัดการของ “เสี่ย ก.” คนสนิทนักการเมือง
ใหญ่ โดยเม็ดเงินสะพัดกว่า 400 ล้านบาทนั้น

ล่าสุดรายงานข่าวแจ้งว่า ราคาคว้างเต็นได้
พุ่งไปกว่า 550 ล้านแล้ว แบ่งเป็นคว้างให้แก่ “เสี่ย
ก.” คนดังไปแล้ว 50 ล้าน อีก 500 ล้าน ที่ฝ่าย
อยากได้เก้าอี้ได้รับการสนับสนุนการเงินจากผู้รับ
เหมาที่รับงานท่อรายใหญ่ ผูกขาดมากกว่า 10
ปี ซึ่งแต่ละปีทำกำไรมากกว่าพันล้านบาท และมี
เครือข่ายบริษัทย่อยรับงานกรมชลประทานกว่า
10 บริษัท โดยมุ่งหวังผลประโยชน์ตอบแทนผู้
งานต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังจากปรากฏข่าวแพร่สะพัด
ออกไป มีรายงานว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.
เกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายนายธนา
ชีรวินิจ เลขาธิการรัฐมนตรี ออกมาปฏิเสธเรื่อง
ดังกล่าวว่าไม่มีเรื่องทุจริตใดๆ ไม่มีมีการวังเต็นชื่อ
ขายตำแหน่ง และเรื่องนี้ รมว.ให้ตั้งกรรมการตรวจ
สอบข้อเท็จจริงแล้ว หากพบว่าใครทำผิด จะไม่มี

การละเว้น

พร้อมกันนี้ นายธนาฯระบุว่า มีแรงกดดัน
จากภายนอกกระทรวง ที่จะผลักดันในการแต่งตั้ง
อธิบดีกรมชลประทานดังกล่าว

จากกระแสข่าวล่าสุด ยังพบว่ามี ความ
พยายามวังเต็นกันอยู่ จึงเป็นที่สงสัยกันว่า แรง
กดดันจากภายนอกกระทรวง ที่เลขาธิการ รมว.
กล่าวถึงนั้น หมายถึงใคร และหากเป็นเช่นนั้น ยัง
ต้องมีการตรวจสอบจากกรณีไม่ชอบมาพากลใน
การแต่งตั้งครั้งนี้ให้ปรากฏความจริง เพราะหาก
ขั้นตอนเป็นไปด้วยความโปร่งใสจริง ก็น่าจะเป็น
เรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ

อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้หลายฝ่ายเห็นว่า
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ควร
ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ก่อนมีการ
แต่งตั้งอธิบดีกรมชลฯ ขึ้นมา เพื่อความชัดเจน
ถูกต้องและโปร่งใส

สำหรับกระบวนการคัดเลือกอธิบดี
กรมชลประทาน ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 7 ต.ค.ที่ผ่าน
มา ปรากฏว่ามีความไม่ชอบมาพากลในหลักเกณฑ์
การคัดเลือกแคนดิเดต เพราะมีไม่สั่งให้รักษาการ
อธิบดีกรมชลฯ เสนอชื่อโดยไม่พิจารณาลำดับ
ความอาวุโส หรือความสามารถที่จะทำงาน เพื่อ
หวังตัดโอกาสของคนที่อาวุโสอันดับหนึ่ง ซึ่งว่ากัน
ว่าเป็นตัวเต็งในเรื่องคุณวุฒิ และความรู้ความ

สามารถออกไป

ปัจจุบัน กรมชลประทานมีรองอธิบดี 4 คน
4 สายงาน ประกอบไปด้วย ทวีศักดิ์ ชนเดโชพล
รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา, ประพิศ จันทร์มา รอง
อธิบดีฝ่ายก่อสร้าง, สุชาติ เจริญศรี รองอธิบดี
ฝ่ายบริหาร และเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รอง
อธิบดีฝ่ายวิชาการ ซึ่ง 1 ใน 4 นี้มีโอกาสดำรงตำแหน่ง
เป็นอธิบดีคนใหม่

ทั้งนี้ คณะกรรมการที่มีปลัดกระทรวงเป็น
ประธาน จะนำรายชื่อเสนอต่อ นายเฉลิมชัย
ศรีอ่อน เพื่อเสนอ ครม.พิจารณา ในวันที่ 27 ต.ค.
นี้.

กรมส่งเสริมสหกรณ์เชิญผ้ากฐิน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ เชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดกะพังสุรินทร์ อ.เมือง จ.ตรัง โดยมีนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

โดยเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ถวายพระพรหมจรรย์จารย์ (สังัด ปัญญาวิโช) เจ้าคณะใหญ่หนใต้และเจ้าอาวาสวัดกะพังสุรินทร์ พระอารามหลวง พร้อมด้วยนายจรัสศักดิ์ เจริญโสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และถวายจตุปัจจัยเพื่อ

ถวายเป็นพระราชกุศล ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา บำรุงการศึกษาแก่โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสหประชาสรรค์ และศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์

วัดกะพังสุรินทร์ เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่เลขที่ 28 อ.เวียงกะพัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีเนื้อที่ 24 ไร่ 3 งาน 84.2 ตารางวา ได้ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ.2450 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 2 ก.ย.2480 ภายในบริเวณวัดมีศาลาการเปรียญ ห้องสมุด โต๊ะพับเที่ยง กุฏิเจ้าอาวาส (หอสมุดชาติเชื้อ กรมสุตรและเพื่อน) อาคารโรงอาหารนักเรียน อาคารเรียน และอื่นๆ

สำหรับพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานครั้งนี้ มียอดเงินที่ได้จากการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบ ยอดเงินรวมทั้งสิ้น 2,826,237 บาท



จิ้งหรีดไทย...อนาคตสดใส

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ยอมรับ...แมลงเป็นแหล่งอาหารในอนาคตของโลก สามารถทดแทนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์เพื่อรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการฯ ไม่รอช้าวางนโยบายตั้งเป้าให้ไทยเป็น "ฮับแมลงโลก" พุ่งเป้าไปที่จิ้งหรีดแมลงยอดนิยมที่บ้านเรามีฟาร์มเลี้ยงแล้วกว่า 20,000 ฟาร์ม พร้อมกันให้เร่งส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แล้วตลาดจะไปได้จริงหรือที่สำคัญไทยมีความพร้อมหรือยังเป็นคำถามที่หลายคนตั้งข้อสงสัย???

ข้อมูลล่าสุดจากบริษัท Research and Markets ระบุตลาดแมลงรับประทานได้ทั่วโลก มีอัตราการเติบโตระหว่างปี 2018-2023 ร้อยละ 23.8 และคาดว่าในปี 2023 ตลาดจะมีขนาด 37,900 ล้านบาท

ตลาดเอเชียมีสัดส่วน 30-40% ของทั้งโลก ที่เหลือกระจายตัวอยู่ในยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา ละตินอเมริกา และอเมริกาเหนือ ขณะที่ข้อมูลของกรมวิชาการเกษตร พบไทยมีแมลงที่มีคุณค่าทางอาหาร 194 ชนิด เช่น จิ้งหรีด จิ้งโกร่ง ตั๊กแตน หนอน และด้งแต่ใหม่



ตลาดสหรัฐฯ อียู ญี่ปุ่น และจีน

ปัจจุบันเราถือเป็นตลาดหลักในการส่งออกแมลงไปขายทั่วโลก

และจากการที่มกอช. ประกาศมาตรฐาน GAP สำหรับฟาร์มจิ้งหรีด ยิ่งทำให้ตลาดส่งออกจิ้งหรีดบ้านเราโตขึ้นอีกถึงปีละ 23% โดยเฉพาะ

ด้านการเลี้ยง มีการรวมกลุ่มเป็นจิ้งหรีดแปลงใหญ่ แ่แปลงสมาชิก 469 ราย พื้นที่รวมกว่า 848.5 ไร่ ใน 10 จังหวัดกระจายทั่วประเทศ มีกำลังการผลิตรวมกว่า 1.1 พันตัน

ปัจจุบันไทยมีกำลังการผลิตจิ้งหรีดรวมกว่าปีละ 7,000 ตัน ข้อนตลาดภายในและต่างประเทศยังไม่รวมด้งแต่หนอนไหมจากเกษตรกรรุ่นใหม่ อีกกว่า 20,000 ราย เป็นอีกตัวเลือกที่กำลังได้รับความนิยม

ขณะเดียวกันเป็นที่น่ายินดีเรามีบริษัทสตาร์ทอัพคนไทยผลิตและทำตลาดผลิตภัณฑ์ผงโปรตีนจากจิ้งหรีดเป็นรายแรกของโลก ส่งออกอียู แคนาดา ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และมีบริษัทแปรรูปแมลงทยอยเกิดขึ้นตามมา ปัจจุบันยังมีบริษัทไทยและต่างชาติลงทุนทำฟาร์มเพาะเลี้ยงในหลายพื้นที่ตั้งโรงงานแปรรูปเพื่อส่งออก มีแบรนด์ของตัวเอง โดยมีฟาร์มที่เชียงใหม่ ขึ้นแท่นเป็นฟาร์มจิ้งหรีดระบบปิด ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เห็นหรือยัง ไทยเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง.

ส-ลา-เ ต